



รวมคำถามตุ๋มท.จัดให้10ข้อ

เลือกตั้งท้องถิ่น รบ.โตเซ็กรตตั้ง

‘บักตุ๋’ถกผู้นำเอเปกขึ้นมื่น
ชูเกษตรทฤษฎีใหม่ เผยรัฐมี
เป้าหมายชัดเจน ไม่หวั่นไหว
คำวิจารณ์ □อ่านต่อหน้า 10

● คำถามตุ๋ □ ต่อจากหน้า 1

อจ.จุฬาฯ ชี้ 6 คำถามนายกฯ แสดงจุดขึ้น
การเมืองชัดเจน เชื่อมีพรรคทหารเกิดขึ้นแน่
แนะเพื่อไทย-ปชป.จับมือถ่วงดุลเสียดส.ว.
สกัด ‘คนนอก’ รองโฆษกพท.ถามกลับ 10 ข้อ
ตั้งแม่น้ำ 5 สาย-250 ส.ว.-ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี เป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่ ‘วิญญู’แจง
ใหม่ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น แก้กฏหมาย-กำหนด
วัน-ปลดล็อก ปิดเซ็กรตแสดก่อนเลือกตั้ง.ส.ส.
ปชป.ชัดหวังกลบกระแสดื้อปลดล็อก ที่

ปรักยกรธ.แนะปรับ ‘บักป้อม’ พันกรม. คุ
วิกฤตศรัทธาศสช.

เริ่มแล้วประชุมผู้นำเอเปก

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจ
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ที่อยู่ระหว่างร่วม
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 25
ที่นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.ว่า เมื่อเวลา 09.30 น.
ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทย
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ
เอเปก ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “การสร้างพลวัต
ใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคต
ร่วมกัน” ที่ห้องประชุมผู้นำเอเปก โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล ดานัง รีสอร์ท

สำหรับหัวข้อหลักในการประชุมมี 4
ประเด็นสำคัญคือ การส่งเสริมการเติบโตที่
ครอบคลุม สร้างสรรค์ และยั่งยืน การส่งเสริม
การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและ

เวทีโลก-พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฯ และหัวหน้า
คสช. ถ่ายภาพหมู่
ร่วมกับผู้นำชาติต่างๆ
ระหว่างการเข้าร่วม
ประชุมผู้นำเขต
เศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่
25 ณ นครดานัง
ประเทศเวียดนาม เมื่อ
วันที่ 11 พ.ย.

นวัตกรรมแก้ไขสภาพแวดล้อม
และรายย่อยในยุคดิจิทัล และการส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

‘ตุ๋’ขึ้นมื่น-กล่าวถ้อยแถลงจุดยืนไทย

ก่อนการประชุม ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้นำเขต
เศรษฐกิจเอเปก ที่ลานหน้า โรงแรมอินเตอร์คอน
ติเนนตัล ดานัง รีสอร์ท สถานที่ประชุม เพื่อ
เป็นที่ระลึก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อ
การเติบโตอย่างมีนวัตกรรม การมีส่วนร่วม
และการจ้างงานที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ถึง
บทบาทและจุดยืนของไทยว่า สิ่งที่เราเปกเริ่ม
ดำเนินการเพื่อวางรากฐานสู่การเติบโตอย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืนนั้น ได้แก่ การพัฒนาทุน
มนุษย์ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ต้องสนับสนุนภาคการเกษตรให้ปรับตัวเข้า
กับยุคดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงสนับสนุนให้
เกษตรกรรมน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ตั้งเป้าก้าวสู่สังคมดิจิทัล

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขณะที่การส่งเสริม
ธุรกิจสีเขียว ไทยร่วมกับเปรมฤกษ์คณ
ยุทธศาสตร์เอเปกว่าด้วยการส่งเสริมให้
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
(MSMEs) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน
และมีนวัตกรรม ซึ่งผู้นำเอเปกจะรับรองในปี

นี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นรากฐานให้เอเปกเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมและมีนวัตกรรม และไทยพร้อมรับ จัดทำแผนงานและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเอเปกนำยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ ที่เป็น รูปธรรมต่อไป

นายกฯ เน้นย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าว ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน และหวังว่าเอเปก และกลไกเหล่านี้จะประสานความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้ ประชาชนทุกกลุ่มก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่าง เต็มศักยภาพและเท่าเทียม

ชะภาพร่วม 'ทรัมป์-ลีจินผิง'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งประธานาธิบดี เวียคณามและภริยา เป็นเจ้าภาพนั้น พล.อ. ประยุทธ์ ได้ถ่ายภาพร่วมกับนาย โคนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน นาย จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา และผู้นำ ชาติอื่นๆ เพื่อเป็นที่ระลึกและกระชับความสัมพันธ์ด้วย

รับรองปฏิญญาผู้นำเอเปก 4 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปก ช่วงที่ 2 ภายใต้อำนาจ "พลังขับเคลื่อนใหม่ทางการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงในภูมิภาค" โดย นายกฯ ได้นำเสนอมุมมองของไทยใน 3 ประเด็น ที่เอเปกควรให้ความสำคัญ และ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาแรงผลักดัน ของเอเปกในเวทีระหว่างประเทศในห้วงเวลา แห่งความท้าทายนี้ คือ ปฏิรูปโครงสร้าง ภายใน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแต่ละเขต เศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงมีนโยบาย ประเทศไทย 4.0

นายกฯ ได้แสดงความยินดี ที่ผู้นำเขต เศรษฐกิจเอเปกมีวิสัยทัศน์ยาวไกล และเริ่ม คิดวางแผนแนวทางกำหนดวิสัยทัศน์เอเปก หลังปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งไทยเห็นว่าควร เน้นการส่งเสริมการค้าเสรีและธรรมาภิบาล โลกที่เป็นธรรม ควบคู่กับการพัฒนาที่มี คุณภาพและครอบคลุม เพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนในภูมิภาคและโลกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมผู้นำเขต เศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 25 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยก่อนพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ที่ประชุมได้ รับรองปฏิญญาผู้นำเอเปก 4 ฉบับ ว่าด้วยการ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจ ความร่วมมือในการพัฒนาคน ส่ง เสริม เอสเอ็มอี และส่งเสริมสตาร์ทอัพที่มี นวัตกรรม

ทั้งนี้ในวันที่ 12 พ.ย. นายกฯ จะเดินทาง ไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เข้มงวดขุดอ่าวเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประเทศฟิลิปปินส์ว่า สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน (อาเซียน ชัมมิต) ครั้งที่ 31 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. ซึ่งจัดที่ศูนย์ประชุม ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลานั้น ทางฟิลิปปินส์ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุด และสถานที่สำคัญต่างๆ ถนนทุกสาย โรงแรม เป็นที่พักของผู้นำอาเซียนอย่างเข้มงวด ขณะที่ ศูนย์สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่อง สแกนตรวจกระเป๋า อาหาร และวัตถุต้องสงสัย พร้อมตรวจบัตร และรถที่จะเข้า-ออกภายใน บริเวณอย่างเข้มงวด

'บิกคิว' ย้ำไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดศษย ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ส่งข้อความเพื่อสร้างความ มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลจะทำทุก วิถีทางเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น และ ลดปัญหาปากท้องให้ได้มากที่สุด โดยย้ำว่า เศรษฐกิจไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากปี 2557 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในปี 2559 และร้อยละ 3.7 ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ คาดว่าตลอดทั้งปีน่าจะขยายตัว มากกว่าร้อยละ 3.8 และในปี 2561 จะขยาย ตัวร้อยละ 4

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า นายกฯ ยืนยันว่า แม้จะมีการปรับ ครม. แต่่นโยบายเศรษฐกิจจะ ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะรัฐบาลมีความชัดเจน ต่อเป้าหมายในวันข้างหน้า โดยไม่หวั่นไหว ต่อการวิพากษ์วิจารณ์เสียสติใดๆ จึงขอให้ ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล โดยจะเร่งพัฒนาประเทศในทุกรูปแบบ

'วิษณุ' ยันเรียกกกต.คุยแน่

ที่สยามพารากอน นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งข้อสังเกตเชิงนัยใจ ทำไม่ไม่เชิญ กกต.เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่นว่า ไม่ต้องนัยใจ ในสัปดาห์หน้าเป็น เพียงการประชุมเพื่อหารือกันครั้งแรก เพื่อ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ยัง ไม่ถึงขั้นตอนที่เกี่ยวกับกกต. เพราะหารือเกี่ยว กับการแก้ไขกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติผู้ที่จะ รับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จึงต้องเชิญกระทรวง มหาดไทย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) มาพูดคุย จากนั้นเมื่อตกผลึกในการรวบรวม ข้อมูลเสนอกรธ. ก็จะเชิญกกต.เข้ามาหารือถึง การกำหนดวัน เวลาเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละ ระดับ พร้อมเชิญสมาคม สหภาพต่างๆและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมาหารือด้วย

นายวิษณุกล่าวว่า การประชุมสัปดาห์หน้า จะหารือในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร รับเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมการประชุมไว้แล้ว และตนได้ขอให้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ส่งกรธ. มาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลว่าคุณสมบัติที่ กระทรวงมหาดไทยระบุนั้นถูกต้องตาม รัฐธรรมนูญหรือไม่

แจงไทม์ไลน์แก้กม.-ปลดล็อก

"เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้พูดคุยกับ นายสุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. แล้วว่าจะ ต้องเชิญกกต.มาให้ข้อมูล ซึ่งการเลือกตั้ง ท้องถิ่น กกต.ต้องเป็นแกนหลัก แต่สามารถ มอบให้หน่วยงานอื่นช่วยเหลือ ได้ยืนยันว่าการ เลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ได้เป็นเงื่อนไขสำหรับการ เลือกตั้งระดับชาติ" นายวิษณุกล่าว

รองนายกฯ กล่าวว่า ฝ่ายบอกนายสมชัย ว่าต้องมานั่ง แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เพราะตอนนี้เรา คุยกันเรื่องอื่น คุยเรื่องการปรับกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งจะแก้ไขมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องถาม กระทรวงมหาดไทย ส่วนการเตรียมการเลือก ตั้งท้องถิ่นจะใช้เวลานานเท่าใดนั้นยังไม่ทราบ ต้องรอประชุมก่อนจึงจะรู้ ถ้าแก้กฎหมายน้อย มาตรา ก็ใช้เวลาไม่มาก แต่ถ้าแก้มากก็คงใช้ เวลานาน ยืนยันจะไม่ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ กฎหมายท้องถิ่น และเมื่อทำเรื่องเหล่านี้เสร็จ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนจัดเวลา ตาราง ไทม์ไลน์ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องคุยด้วยเพื่อไม่ให้

เกิดการลักลั่นต่อการเลือกตั้งระดับชาติ

ปิดเซ็กรตตั้งก่อนเลือกส.ส.

เมื่อถามว่าเมื่อเริ่มนับหนึ่งเลือกตั้งท้องถิ่น

แสดงว่าจากนี้จะเริ่มปลดล็อกให้ทำกิจกรรมการเมืองได้ใช่หรือไม่ นายวิญญูกล่าวว่า ยังไม่พูดถึงขนาดนั้น วันนี้พูดกันแค่จะต้องแก้ไขกฎหมายอย่างไรบ้าง จากนั้นจะพูดถึงตารางเวลาที่จะพูดถึงเรื่องปลดล็อก คือต้องได้หนึ่งก่อนที่จะไปสองและสาม

เมื่อถามว่ามีกรณีวิจารณ์ว่ารัฐบาลหวังเช็กรตตั้งในการเปิดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนระดับชาติ นายวิญญูกล่าวว่า ไม่ใช่และไม่อยากเสียเวลามาโต้ตอบกัน เพราะมีวิธีการเช็กรตตั้งอยู่หลายวิธี และที่สำคัญคือไม่รู้จะเช็กรตตั้งไปทำอะไร

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองกังวลว่าจะทำตามกรอบเวลาของพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ทัน นายวิญญูกล่าวว่า กกต.สามารถยืดเวลาในการทำตามกรอบเวลาของกฎหมายพรรคการเมืองได้เมื่อพรรคยื่นเรื่องมาให้กกต.พิจารณาขยายเวลา โดยทำทีละพรรค ไม่ใช่ออกประกาศให้ทุกพรรคยืดเวลาได้

สมชัยหนีบอย่าทำเพื่อหยังเสีย

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวกรณีรัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งส.ส.ว่า ขณะนี้มีท้องถิ่นที่ครบวาระตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีมีการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น 8,410 อัตรา หากรัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นบางแห่งก่อน เข้าใจว่ามีท้องถิ่นที่อยู่ในข่าย 6 ประเภท คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดย อบต. เข้าใจว่ารอกฎหมายยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลก่อน ก็ขึ้นอยู่กับ กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือกันว่าสมควรจะเลือกตั้งในท้องถิ่นประเภทใดก่อน ทั้งนี้ อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ไม่ใช่หยังคะแนนเสียว่าพื้นที่นี้อยู่ที่อิทธิพลของกลุ่มการเมืองใด เพื่อจะใช้เป็นฐานการเลือกตั้งในระดับประเทศ

นายสมชัยกล่าวต่อว่า การประชุมกกต.วันที่ 13 พ.ย.นี้ กกต.จะหารือในเรื่องดังกล่าวเบื้องต้นก็พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่คาดว่าจะเป็นการพบหน้ากันของกกต.ใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานดังกล่าว อาจเป็นงานชิ้นแรกหรือต้องดำเนินการในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการสรรหาส.ว. ดังนั้น เมื่อกกต.ชุดใหม่เข้ามา จะมีภาระหน้าที่ทันที 3 เรื่องคือ ควบคุมการเลือกตั้งท้องถิ่น สรรหาส.ว.และจัดการเลือกตั้งส.ส.

กรธ.ชี้ต้องแก้กม.ท้องถิ่น 5 ฉบับ

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ. กล่าวถึงกรธ.เตรียมหารือร่วมกับนายวิญญู และกระทรวงมหาดไทยต่อการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นว่า กรธ.ยังไม่ได้คุยกันว่าส่งใครเป็นตัวแทน เบื้องต้นการจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ ต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จำนวน 5 ฉบับ คือ 1.กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดเกี่ยวกับ อบต. เทศบาล อบจ. เขตปกครองแบบพิเศษอย่าง พัทยา และกรุงเทพมหานคร ส่วนจะมีการยุบหรือควบรวมก็ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด

นายชาติชายกล่าวว่า 2.กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น 3.กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น และ 5.กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ที่เปลี่ยนให้กกต.เป็นผู้ดูแล ต่างจากเดิมให้กกต.เป็นผู้จัด

เลือกตั้งท้องถิ่นช่วยกระตุ้นระดับชาติ

นายชาติชายกล่าวว่า การปรับแก้ทั้ง 5 ฉบับ คงใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมจัดทำร่างกฎหมายเสนอให้ครม.พิจารณา เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาหลายฉบับแล้ว ส่วนจัดการเลือกตั้งบางส่วนหรือทั้งประเทศ เป็นเรื่องนโยบายที่รัฐบาลจะพิจารณา ตนคิดว่าควรจัดเลือกตั้งไล่ระดับจากล่างขึ้นบน เริ่มจากอบต. เทศบาล และอบจ.

เพื่อกลั่นกรองบุคคลเป็นขั้นๆ คำนึงถึงวาระที่ละส่วน เพราะหากให้จัดทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดทั้งประเทศ การจัดการเลือกตั้งจะยากลำบากมาก

กรธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นไปตามระดับเพื่อผ่อนคลาย เพราะหากมองจากกระแสการเมืองแล้ว การเว้นวรรคไป 3-4 ปี การเลือกตั้งท้องถิ่นจะช่วยอุ่นเครื่องให้ประชาชนก่อนมีการเลือกตั้งทั่วไป และจะได้มีคนเข้ารับบริหารจัดการความต้องการตามแต่ละพื้นที่ได้

สนช.งใช้ 4.4เคลียร์คดีผู้บริหาร

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่สอง กล่าวถึงรัฐบาลคสช. เตรียมจัดเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นว่า จากการดำเนินโครงการ

สนช.พบประชาชน พบว่า ชาวบ้านอยากให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากมีความคุ้นเคยในการเลือกผู้บริหารจากพื้นที่ของตัวเอง ทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เช่น เรื่องคุณสมบัติ ให้เสร็จ ซึ่งสนช.พร้อมพิจารณาตามที่ครม. และกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่อยากให้ คสช.รีบเคลียร์คดีของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่โดนมาตรา 44 เป็นจำนวนมาก ให้เสร็จก่อนจัดการเลือกตั้ง เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ใครที่บริสุทธิ์ก็จะได้ออกมาสมัครเลือกตั้งต่อไปได้

นายพีระศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการจัดการเลือกตั้งควรจัดบางส่วนหรือจัดพร้อมกันทั้งหมดนั้น มีข้อดีข้อเสียต่างกัน หากสามารถจัดเลือกตั้งพร้อมกันทั้งหมดได้ ก็เป็นเรื่องดี ผู้สมัครและการเลือกตั้งในแต่ละระดับจะมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซงอย่างแท้จริง แต่หากต้องจัดทีละส่วน อาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้สมัครได้ เช่น หากเลือกอบจ.ก่อน พอตอนเลือกอบต.อาจมีการช่วยเหลือกัน

ปชป.เชื่อหวังลดกระแสไม่ปลดล็อก

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่คสช.มีแนวโน้มปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เพราะขณะนี้ผู้บริหารท้องถิ่นบางคนรักษาการในตำแหน่งมานานพอสมควร ซึ่งกกต.ต้องมีความพร้อม แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ขณะที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆ เช่น ขอบเขต อบต. เทศบาลตำบล จะควบรวมกันอย่างไรในการเลือกตั้งก็ต้องมีความชัดเจนด้วย

นายวิรัตน์กล่าวว่า การเตรียมปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น คิดว่าน่าจะลดกระแสที่ยังไม่ยอมปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรม ถือเป็นกำลังสัญญาณทางการเมืองซึ่งสัมพันธ์กับการที่นายกฯตั้ง 6 คำถามถามประชาชน รวมถึง 4 คำถามก่อนหน้านี้ด้วย ขณะที่รัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสให้มีนายกฯคนนอก ทั้งหมดจึงเป็นการบ่งชี้แน่ชัดว่าทหารต้องการเข้ามาทำการเมืองเอง

ชัดคำถาม 'บิกตู' หัวงผลการเมือง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตั้งคำถาม 6 ข้อ ของพล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมือง ต่อเนื่องจากการตั้งคำถาม 4 ข้อก่อนหน้านี้ เชื่อว่านายกฯมีเจตนาที่ดี เพื่อนำคำตอบจาก 6 ข้อของประชาชนมา

ปรับใช้ในการทำงาน แต่คงปฏิเสธมุมมองอีกด้านหนึ่งไม่ได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหวังผลการเมือง

“กระบวนการตั้งคำถามก็มีคำตอบในตัวอยู่แล้ว มีความมุ่งหวังอย่างไรจากทั้ง 6 ข้อ เชื่อว่าทั้งหมดจะเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนายกฯ” นายองอาจกล่าวเมื่อถามว่า 6 คำถามดังกล่าวถือเป็นการหาแรงสนับสนุนหรือเพื่อโยนหินถามทางหรือไม่ นายองอาจกล่าวว่า ใน 6 คำถามมีหลายองค์ประกอบรวมกัน บางเรื่องก็โยนหินถามทางหรือห่มหินลงไป เชื่อว่าไม่ใช่การตั้งคำถามเพื่อความสนุก แต่มีเป้าหมายชัดเจน

ส่วนกระแสข่าวการตั้งพรรคทหาร นายองอาจกล่าวว่า ขณะนี้นายกฯมีทางเลือกในหลายช่องทาง ทั้งตั้งพรรคเอง หรือสนับสนุนพรรคตามคำถามข้อที่ 2 รวมทั้งวิธีการอื่นๆ ด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งได้ปิดช่องไว้แล้ว รวมถึงกฎหมายลูกหลายฉบับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางการเมืองให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาเล่นการเมือง และขณะนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาทางเลือกว่าจะใช้วิธีการใด เพื่อให้บรรลุผลทางการเมืองที่ตั้งเป้าหมายไว้

อ.จุฬาค้านนายกฯหนุนพรรค

นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการตั้งคำถาม 6 ข้อของพล.อ.ประยุทธ์ว่า มองว่าไม่ใช่การตั้งคำถาม แต่เป็นการแสดงท่าทีและจุดยืนต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง รวมทั้งภาพในอนาคตมากกว่า และต้องถามกลับนายกฯว่า สนับสนุนพรรคใด และหากสนับสนุนพรรคไหน การเมืองไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร และต้องการเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

นางสิริพรรณกล่าวว่า ส่วนคำถามที่ 2 ที่ถามว่า การที่ คสช.จะสนับสนุนพรรคใด ถือว่าเป็นสิทธิของ คสช.ใช่หรือไม่ เพราะนายกฯไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่แล้วนั้น เห็นว่าตามหลักมาตรฐานสากล รัฐบาลทั่วไปที่มาจากการเลือกตั้งก็จะได้สิทธิพิเศษในการควบคุมกลไกทางการเมืองอยู่แล้ว แต่รัฐบาล คสช. ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แต่เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อยุติความขัดแย้ง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนพรรคใด หรือจะไม่ลงเลือกตั้งแล้วกลับเข้ามา จะผิดหลักสากลของความเป็นกลางทางการเมือง ดังนั้น ที่นายกฯถามว่า เป็นสิทธิที่ คสช.จะสนับสนุนพรรค

หรือไม่ อาจสนับสนุนได้ในฐานะส่วนตัว แต่ไม่ใช่ในฐานะนายกฯ

แนะพท.-ปชป.จับมือถ่วงดุลส.ว.

สำหรับความเป็นไปได้ที่จะตั้งพรรคสนับสนุนทหาร นางสิริพรรณกล่าวว่า ที่ผ่านมานายกฯและพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรรมว.กลาโหม ออกมาปฏิเสธแต่หากย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองไทย คนมองว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการตั้งพรรคมาสนับสนุนทหารเกิดขึ้นในยุคนี้ แต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ เป็นคำถามที่ท้าทาย เพราะบรรยากาศการเมืองในตอนนี้นอกจากโอกาสพรรคที่สนับสนุนทหารจะได้เกิน 30 ที่นั่ง เป็นไปได้ยาก แต่ด้วยเงื่อนไขพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กมีเยอะ ก็ยากจะร่วมรัฐบาล มากกว่าการเป็นพรรคใหญ่ด้วยซ้ำ

“ทางออกที่ดีขณะนี้คือ ให้พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปไตยร่วมมือกัน เชื่อว่า 2 พรรคนี้ จะได้คะแนนเสียงรวมกันประมาณร้อยละ 70 จะสามารถถ่วงดุลคะแนนเสียงในสภาต่อการเลือกนายกฯ ซึ่งเป็นการป้องกันเสียงจาก ส.ว.ที่มาจากกรรมาธิการตั้ง เข้ามามีบทบาทสรรหานายกฯ” นางสิริพรรณกล่าว

พท.ถามกลับ 'บิ๊กตุ้ม' 10 ข้อ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอตั้งคำถามกลับไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จำนวน 10 ข้อ โดยไม่จำกัดช่องทางการตอบ หลังนายกฯตั้ง 6 คำถามให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นประกอบด้วย 1.ที่ว่าทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ขณะนี้ 4 ปีแล้ว นานหรือไม่ 2.การตั้งแม่น้ำ 5 สาย ส.ว.สรรหา 250 คน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่ 3.นายกฯที่มาจากกรรมาธิการกับนายกฯที่มาจากกรรมาธิการเลือกตั้งโดยประชาชน รูปแบบใดจะได้รับการยอมรับจากประชาชน

นายอนุสรณ์กล่าวว่า 4.ที่ คสช.ระบุจะเป็นกรรมการ แต่กลับลงมาเล่นเสียเอง ถือว่าละเมิดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ 5.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างเต็มที่ เป็นการเตรียมการเพื่อเอาเปรียบทางการเมืองหรือไม่ 6.ความถูกต้องชอบธรรมของการใช้อำนาจมาตรา 44 ที่ขาดการตรวจสอบ ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ 7.ปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองขณะนี้ จะแก้ปัญหาอย่างไร

นายอนุสรณ์กล่าวว่า 8.ปัญหาพิษผลการเกษตรที่ราคาตกต่ำ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง นอกจากการปรับ ครม. 9.กรณี

ปิดเหมืองแร่ทองคำ หากต้องชดใช้ค่าเสียหาย 3 หมื่นล้านบาท จะนำเงินส่วนใดมาชดใช้ นำภาษีของประชาชนไปชดใช้หรือไม่ และ 10.จะแก้ปัญหาทุจริตอย่างไร ทั้งคดีที่ 200 เรือเหาะ หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับโกดัง

มท.เผยแบบสอบถามมี 4+6 ข้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกฯ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 13 พ.ย.เป็นต้นไป โดยเป็นแบบสอบถาม 4+6 ข้อ รวม 10 ข้อ มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่

แบบสอบถาม มีดังนี้ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ให้เลือกได้ว่าใช่หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะอย่างไรให้แสดงความคิดเห็น 3.แบ่งเป็น 3.1 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 3.2 แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

4.แบ่งเป็น 4.1 คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร 4.2 หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดงความคิดเห็น 4.3 ควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความคิดเห็น 5.แบ่งเป็น 5.1 จำเป็นต้องมีพรรคใหม่หรือนักการเมืองใหม่ ให้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ ให้เลือกตอบต้องมีหรือไม่ต้องมี 5.2 การมีแต่พรรคเดิมๆ นักการเมืองหน้าเดิมแล้ว ยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศเกิดการปฏิรูปและทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ให้เลือกตอบไม่สามารถทำได้หรือทำได้

6.การที่ คสช. จะสนับสนุนพรรคใดหรือบุคคลใดภายใต้ขอบเขตตามกฎหมายถือเป็นสิทธิของ คสช.ใช่หรือไม่ ให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่

ขอปชช.ช่วยตัดสินใจ

7.แบ่งเป็น 7.1 สิ่งที่ คสช.และรัฐบาลดำเนินการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศหรือไม่ ให้เลือกตอบมองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง ยังมองไม่เห็น 7.2 เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาหมกหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ทำใหม่ และวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ ให้เลือก

ตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 7.3 เห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเมืองไทยมีธรรมาภิบาลและความต่อเนื่องในการพัฒนาหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย 7.4 เห็นด้วยกับการทำงานของทุกรัฐบาลที่ต้องคำนึงถึงภาพรวม ไม่ใช่ทำตามนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ที่ให้เลือกตอบเห็น

□ อ่านต่อหน้า 11

● คำถามผู้ □ ต่อจากหน้า 10

ด้วย หรือไม่เห็นด้วย

8. การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ เพราะก่อนหน้าทีลคสช. จะเข้ามาได้ พบเห็นแต่ความขัดแย้งรุนแรง ให้เลือกตอบเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือเปรียบเทียบกันได้

9. รัฐบาลและการเมืองที่มาจาก การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ให้เลือกตอบไม่ชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมา ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีธรรมาภิบาล หรือชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล

10. เหตุใดพรรค นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของรัฐบาล คสช.และนายกฯ อย่างมาก ผิดปกติในช่วงนี้ ให้แสดงความความคิดเห็น

ทั้งนี้ ท้ายแบบสอบถามมีข้อความว่า อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ขอให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำถามข้อ 1-4 เป็นคำถามที่นายกฯถามเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

โพลชี้ปช.หนุนปรับครม.ต่อ

วันเดียวกัน กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,166 คน ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. พบว่า ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากมีการปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ร้อยละ 37.2 เห็นว่าจะทำให้ได้คนมีความรู้ความสามารถ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และร้อยละ 31.1 จะทำให้การเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป

เมื่อถามว่าหากมีการปรับ ครม. อยากให้ปรับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านใด ร้อยละ 76.9 อยากให้ปรับด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 46.7 อยากให้ปรับด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และร้อยละ 24.5 อยากให้ปรับด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย

หวังดีเครื่องญาติ-เพื่อนมาร่วมทีม

สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด หากมีการปรับ ครม. ร้อยละ 57.5 ระบุไม่อยากให้เป็น ครม.ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 55.1 ไม่อยากให้เป็นครม.พวกพ้อง เครือญาติ เพื่อนพ้องน้องพี่ และร้อยละ 51.3 ไม่อยากให้เป็น ครม. ที่เอาคนมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเจ้ากระทรวงมาดำรงตำแหน่ง

สิ่งที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการปรับ ครม. ร้อยละ 61.6 คาดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น ร้อยละ 48.6 คาดหวังว่าจะมีหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และร้อยละ 47.9 คาดหวังว่าทุกภาคส่วนทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่วนความเชื่อมั่นว่าการปรับ ครม.แล้วจะนำประเทศไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็ป พบว่าร้อยละ 51.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ 47.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 1.0 ไม่แน่ใจ

แนะปรับ ‘บิกป้อม’ออก-กู้วิกฤตคสช.

นายเจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษากรธ. กล่าวถึงการปรับครม.ประยุทธ์ 5 ว่า ควรพิจารณาถึงจุดอ่อน หากที่ผ่านมา รัฐบาลมีจุดอ่อนเรื่องใดและคนในสังคมมีความเห็นอย่างไรก็จำเป็นต้องดำเนินการในจุดนั้น โดยเฉพาะมีคนจำนวนหนึ่งมองว่า หากพล.อ.ประยุทธ์ กลับปรับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ไปดำรงตำแหน่งอื่น เช่น ที่ปรึกษานายกฯ แทน อาจจะช่วยกู้วิกฤตศรัทธาของคสช.ได้

“ในอดีตหลายรัฐบาลก็เคยทำ ปรับ สลับ

โยกตำแหน่ง เช่นในรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร หากนายกฯกลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญอื่นๆ เช่น ปรับพล.อ.ประวิตร ไปเป็นที่ปรึกษา ก่อน แล้วอาจจะปรับสลับกลับมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ เชื่อว่าจะเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับมาได้ เพื่อช่วยประเทศชาติบ้านเมือง และกู้วิกฤตศรัทธาของ คสช.เองด้วย” นายเจษฎ์กล่าว

ที่ปรึกษากรธ. กล่าวว่า เชื่อว่าการปรับครม. ในช่วงกลางของรัฐบาล สิ่งสำคัญนอกจากปรับตัวบุคคล คือการปรับการทำงาน ให้มีเชิงรุกมากขึ้น แสดงศักยภาพสิ่งที่นักการเมืองทำแล้วไม่ได้ผลออกมาให้ได้ มิฉะนั้นประชาชนจะไม่ไว้วางใจทหารให้ไปต่อในภาคการเมืองอนาคต เพราะเมื่อเลือกตั้ง ประชาชนย่อมมีทางเลือกมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเลือกทหารก็ได้